

税証明交付申請書 ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THUẾ

豊田市長

● Vui lòng điền vào khung ● Vui lòng đánh dấu (✓) vào các mục cần thiết

Nếu có thẻ mã số cá nhân, bạn có thể in tờ chứng nhận thuế thu nhập mới nhất tại các cửa hàng tiện lợi.

【ベトナム語版】 2021.6~



- Nếu người đến nộp đơn cùng một hộ gia đình với người ủy quyền, vui lòng điền vào ô bên dưới. - Nếu bạn đang nộp đơn xin giấy chứng nhận của một người khác từ một hộ gia đình khác thì ủy quyền sau đây là cần thiết (phải được điền và ký tên bởi người ủy quyền)

Người ủy quyền (Người được chứng nhận hoặc chủ sở hữu) 頼んだ人 (証明を受ける人又は所有者)

Form for applicant details: Name, Date of Birth, Address, and Contact Information.

Form for representative details: Name, Date of Birth, Address, and Contact Information.

Ghi chú Xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân như giấy phép lái xe, thẻ ngoại kiều. Trường hợp người đến xin giấy không phải là bản thân hoặc gia đình của chủ đơn thì cần phải có chữ ký hoặc con dấu của người chủ đơn (người ủy thác) tại mục người ủy thác. Hoặc phải có giấy ủy thác từ chủ đơn. Trường hợp người chủ đơn đã mất, cần phải có chữ ký hoặc con dấu của người thừa kế tại mục người ủy thác. Hoặc phải có giấy ủy thác từ người thừa kế. Tùy theo từng trường hợp, có thể cần phải trình giấy tờ xác nhận người thừa kế như hộ khẩu hoặc giấy thỏa thuận phân chia tài sản. Cần phải ghi số điện thoại liên lạc. Dùng trong trường hợp có vấn đề cần xác định về nội dung tờ ủy thác. Nếu phát hiện có sự giả mạo hoặc phương thức bất chính để xin giấy tờ, sẽ phải chịu phạt theo quy định.

Cần phải ghi số điện thoại liên lạc. Dùng trong trường hợp có vấn đề cần xác định về nội dung tờ ủy thác. Nếu phát hiện có sự giả mạo hoặc phương thức bất chính để xin giấy tờ, sẽ phải chịu phạt theo quy định.

Main table with 3 columns: Tài liệu cần thiết (Required Documents), Mục đích sử dụng (Purpose of Use), and Năm và số lượng bản sao (Year and Number of Copies). It includes sections for income tax and property tax.

※Nếu muốn xin giấy chứng nhận nộp thuế trong trường hợp mới nộp thuế trong vòng 3 tuần thì cần trình giấy chứng nhận đã nộp tiền. 納税証明書が必要な方で、納付してから概ね3週間経過していない場合は、領収書をご持参ください。

Summary table with columns: 確認 (Confirmation), 所得 (有) (Income: Yes), 所得 (無) (Income: No), 納税 (Tax), 受付 (Received), 作成 (Created), レジ (Receipt).